

**สศช. สร้างเครือข่ายวุฒิสภาคารสมองระดับภาค
สู่การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง **การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิสภาคารสมองในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภาค** โดย **ภาคเหนือ จ.เชียงราย** ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2554 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา** ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 **ภาคใต้ จ.สงขลา** ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554

นางสุวรรณณี คำมัน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิสภาคารสมองในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของวุฒิสภาฯ หน่วยงาน และชุมชน ในกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการของวุฒิสภาฯ ที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาฯ ในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคมโดยรวม ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมในแต่ละแห่ง และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างวุฒิสภาฯ กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัดและภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาคประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนวุฒิสภาฯ ทุกจังหวัดในแต่ละภาค คณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นและภาคเอกชน ผู้นำชุมชน นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และครู ผู้ดูแล และสื่อมวลชน

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ใช้เวลา 2 วัน โดย**วันแรก**เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลังจากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มเพื่อสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานและการประยุกต์ใช้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และ**วันที่สอง**เป็นการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย การกล่าวเปิดการประชุม โดย นายไพโรจน์ สุจินดา ประธานอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้** การนำเสนอ เรื่อง **บทบาทของวุฒิสภาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** และการอภิปราย เรื่อง **บทบาทวุฒิสภาฯกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้** ซึ่งการประชุมทั้ง 3 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

ภาคเหนือ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตอตุ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพ่อบุญเป็ง จันตะภา หมู่ 14 บ้านห้วยก้างปู่ล้าน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้** โดย **ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล** เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง การนำเสนอ เรื่อง **บทบาทของวุฒิสภาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** โดย **นางสุวรรณณี คำมัน** รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการอภิปราย เรื่อง **บทบาทวุฒิสภาฯกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้** โดย นายนคร คำธิตา ประธานวุฒิสภาฯ จ.เชียงราย นายทวีศักดิ์ ไชยองค์การ ประธานวุฒิสภาฯ

จ.ลำปาง นางกนกวรรณ อุโฆษกิจ วุฒิสภา จ.เชียงใหม่ และนายอรุณ ทิพย์วงศ์ วุฒิสภา จ.แพร่ ดำเนินรายการโดย **นายกิตติศักดิ์ สินรุวนิช** รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ดุษิต ปรีนเซส กับเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง โครงการชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่อุดม ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมพวง บ้านพ่อจันทร์ที่ ประทุมภา บ้านโนนรัง ต.ตลาดไพร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้** โดย **นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี** การนำเสนอ เรื่อง **บทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** โดย **นางสุวรรณี คำมั่น** รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการอภิปราย เรื่อง **บทบาทวุฒิสภา กับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้** โดย ผศ.ถนอมศรี ปรรณชาติ ประธานวุฒิสภา จ.นครราชสีมา ผศ.อาคม วามะลุน วุฒิสภา จ.อุบลราชธานี และนายสภา เศรษฐนุรักษ์ วุฒิสภา จ.บุรีรัมย์ ดำเนินรายการโดย **นายกิตติศักดิ์ สินรุวนิช** รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

ภาคใต้ ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้** โดย **นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี** การนำเสนอ เรื่อง **บทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** โดย **นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ** เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการอภิปราย เรื่อง **บทบาทวุฒิสภา กับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้** โดย นายอัมพร ดั่งปาน วุฒิสภา จ.สงขลา นายยอด ศิริรัตน์ ประธานวุฒิสภา จ.ตรัง นางเสงี่ยม วงศ์สวัสดิ์ ประธานวุฒิสภา จ.นครศรีธรรมราช และ ดร.รุ่ง แก้วแดง วุฒิสภา จ.ยะลา ดำเนินรายการโดย **นายกิตติศักดิ์ สินรุวนิช** รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผลสรุปจากการศึกษาดูงานทั้ง 3 ครั้ง พบว่า **ระดับปัจเจก** จุดเริ่มต้นของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เกิดจากตนเองประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ จึงได้ประเมินตนเอง และศึกษาหาความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคมที่เป็นอยู่ โดยเป้าหมายในเบื้องต้นคือให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพึ่งพิงทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือน การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย ลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน **ระดับชุมชนหรือกลุ่ม** นั้น จะเน้นประโยชน์ของกลุ่มและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เมื่อประสบผลสำเร็จแล้วจึงได้มีการขยายผลไปสู่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชนต่อไป

สำหรับผลสรุปการอภิปรายของวุฒิสภา ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นั้น พบว่า การทำงานของวุฒิสภา มีทั้งแบบปัจเจกและขับเคลื่อนงานโดยกลุ่มวุฒิสภา มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งปัจจัยการขับเคลื่อนงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และการคัดเลือกเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน จากนั้นใช้กลไกในการพูดคุยหารือและสร้างศูนย์รวมศรัทธาเพื่อให้เกิดการยอมรับ ดำเนินกิจกรรมและบริหารงานร่วมกัน

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับผลที่ได้จากโครงการดังกล่าว ทำให้วุฒิสภาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน และนักเรียนทุนพระบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคมโดยรวม และเกิดแรงบันดาลใจ สามารถนำแบบอย่างที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและชุมชน สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสามารถรวมกลุ่มทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง โดย ภาคกลาง จัดที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2554 และกรุงเทพและปริมณฑล จัดที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2554

.....